

มุมมองของผู้บริหารในปี 2562

รายได้จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
วงเงินงบประมาณสำหรับการลงทุนใน
บริษัทร่วมลงทุน เวเนเจอร์ แคปปิตอล
การจ่ายเงินปันผล (นโยบายเงินปันผล)

- คาดว่าจะอ่อนตัวลงจากปี 2561
- รับรู้ผลการดำเนินงานของเอไอเอสตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 40.45
- รับรู้ผลการดำเนินงานของแอลทีซีและไอ ซีออปิ้งตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ไม่เกินปีละ 200 ล้านบาท
- พิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย

ผลประกอบการงวด 9 เดือนของปี 2562 อินทัชมีกำไรสุทธิที่ 9,193 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรับรู้กำไร 463 ล้านบาท จากการขายซีเอสแอลเมื่อไตรมาส 1 ของปีที่ผ่านมา หากไม่รวมกำไรจากการขายซีเอสแอล กำไรจากการดำเนินงานอยู่ในระดับคงที่ เนื่องจากอินทัชรับรู้กำไรจากเอไอเอสเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือมีการบันทึกกำไรจากเอไอเอสที่ 9,548 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะรับรู้ผลขาดทุนจากไทยคม 112 ล้านบาท จากที่รับรู้ผลกำไรเมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งผลประกอบการของเอไอเอสและไทยคมสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

เอไอเอส มีผลกำไรสุทธิ (ที่ไม่รวมผลกระทบจาก TFRS15) ในงวด 9 เดือนของปี 2562 ที่ 24,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการให้บริการหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้มีการยกเลิกแพ็คเกจแบบใช้งานไม่จำกัดด้วยความเร็วคงที่ ทำให้รายได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปรับราคาแพ็คเกจขึ้นให้เหมาะสมตามการใช้งานของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าระบบรายเดือน ขณะที่การแข่งขันในตลาดเดิมเงินยังคงรุนแรง โดยมีการนำเสนอแพ็คเกจราคาถูกสำหรับลูกค้าใหม่เพื่อรักษาจำนวนฐานลูกค้าไว้ ขณะที่การย้ายลูกค้าจากระบบเดิมเงินเป็นรายเดือนยังคงมีอยู่ และสามารถรักษารายได้ต่อเลขหมายต่อเดือนในไตรมาสที่ 3 วัตที่ 263 บาท นอกจากนี้รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถเติบโตได้ในอัตราเร่งขึ้น หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 29 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นสูงในไตรมาสที่ 3 ทำให้จำนวนลูกค้า ณ สิ้นเดือนกันยายนอยู่ที่ 937,000 ราย ใกล้ถึงเป้าหมาย 1 ล้านราย ณ สิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตามรายได้ต่อเลขหมายของธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงลดลงจากการลดราคาแพ็คเกจลงร้อยละ 50 เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ สำหรับรายได้อื่นยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมียอดขายจากลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้น รวมถึงการรับรู้รายได้ของ CSL ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายยังมีการเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย 4G การทำการตลาด รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ถึงแม้ว่าในไตรมาส 3 ที่ผ่านมามีเอไอเอสได้มีการระงับข้อพิพาทกับทีโอที ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านโครงข่ายลง ทั้งนี้ อินทัชยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเอไอเอสที่ร้อยละ 40.45 และรับรู้ผลกำไรจากเอไอเอสตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น

ทางด้านไทยคมมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติสำหรับงวด 9 เดือนของปี 2562 ที่ 49 ล้านบาท พลิกจากผลกำไร 323 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้ร้อยละ 18 ซึ่งเป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ โดยเป็นการลดลงของรายได้จากธุรกิจดาวเทียมแบบทั่วไปเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลกระทบจากการปรับลดราคาให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย การสูญเสียลูกค้าต่างประเทศจากความไม่แน่นอนเรื่องการต่ออายุสัมปทานดาวเทียม และการลดการใช้งานของลูกค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีการบันทึกรายการพิเศษขาดทุนจากการขายบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด ("ซีดีเอ็น") ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

สำหรับการคาดการณ์ผลประกอบการในปี 2562 ของทั้งเอไอเอสและไทยคม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม: ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเอไอเอส โดยมีการประมาณการว่า

- **รายได้จากการให้บริการหลัก เพิ่มขึ้นอัตราเลขตัวเดียวระดับกลางจากปี 2561:** โดยเน้นสร้างความแข็งแกร่งการเติบโตในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะเดียวกันขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการขยายฐานลูกค้าองค์กรด้วยการสร้างการให้บริการทางด้านดิจิทัลใหม่ ๆ โดยในงวด 9 เดือนของปีนี้ เอไอเอสมีรายได้จากการให้บริการหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 อยู่ในระดับเดียวกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งมีผลจากการทยอยยกเลิกการใช้แพ็คเกจแบบใช้งานไม่จำกัดด้วยความเร็วคงที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแผนการปรับราคาแพ็คเกจสำหรับลูกค้ารายเดือนขึ้น รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม
- **เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 20,000-25,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใบอนุญาต):** โดยเงินลงทุนดังกล่าวใช้สำหรับการขยายคุณภาพโครงข่าย 4G เป็นหลัก และประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาทใช้สำหรับการขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยเอไอเอส ได้ใช้เงินลงทุนไปแล้ว 15,818 ล้านบาท สำหรับในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา
- **ประมาณการอัตรา EBITDA margin ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่ร้อยละ 43.4:** ซึ่งอัตรา EBITDA margin ในช่วง 9 เดือนของปีนี้ ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 44.2 จากรายได้รวมที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่การระงับข้อพิพาทกับทีโอทีได้ช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
- **นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ:** เพื่อรักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต โดยคาดว่าเอไอเอสจะประกาศจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง

รายได้จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ: จากการดำเนินงานของไทยคม คาดว่าจะอ่อนตัวลงจากปี 2561 เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการชะลอตัวของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ จึงทำให้การแข่งขันในตลาดอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนในการให้บริการดาวเทียมภายใต้ใบอนุญาตที่จะหมดอายุลงในปี 2564 ทำให้ลูกค้าใหม่ชะลอการใช้งานดาวเทียมลง โดยภาพการแข่งขันในตลาดยังคงเน้นเรื่องการลดราคาเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและจูงใจลูกค้าใหม่ให้มาใช้งาน ทั้งนี้ ไทยคมยังคงมองหาธุรกิจในรูปแบบใหม่เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลง เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการให้บริการดาวเทียมแก่ประเทศอื่น หรือการใช้งานดาวเทียมทางทะเลเพื่อติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

- **ดาวเทียมแบบทั่วไป:** คาดว่าอัตราการใช้งานดาวเทียม ณ สิ้นปี 2562 จะอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2561 โดยยังคงเน้นการหาลูกค้าใหม่ในแถบทวีปแอฟริกา ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเอเชียใต้ ซึ่งอัตราการใช้งานดาวเทียมแบบทั่วไป ณ สิ้นไตรมาส 3 ของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 54 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมา
- **ดาวเทียมบรอดแบนด์:** คาดว่าอัตราการใช้งานดาวเทียมจะเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 เนื่องจากการวางแผนในการหาลูกค้าเพิ่มเติมในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน อย่างไรก็ตาม จากความไม่แน่นอนในการให้บริการดาวเทียมภายใต้ใบอนุญาตที่จะหมดอายุลงในปี 2 ปีข้างหน้า ทำให้ลูกค้าชะลอการใช้งานลง และทำให้อัตราการใช้งาน ณ สิ้นไตรมาส 3 อยู่ที่ร้อยละ 23

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นๆ ประกอบด้วย

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า: เป็นการรับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมค้า ได้แก่ แอลทีซี และไฮ ซ็อบปิ่ง ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- **แอลทีซี** เป็นการร่วมค้าทางอ้อมที่ลงทุนโดยไทยคม โดย ณ ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ แอลทีซียังสามารถรักษาการเป็นหนึ่งในด้านจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 56.3
- **ไฮ ซ็อบปิ่ง** มีรายได้งวด 9 เดือนของปี 2562 ที่ 747 ล้านบาท หรือลดขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 2.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ภายใต้การคาดการณ์รายได้ทั้งปีที่ 1,000 ล้านบาท โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้ ไฮ ซ็อบปิ่งยังคงกลยุทธ์เน้นการสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางการขาย การร่วมมือกับช่องทางที่เป็นพันธมิตรเพื่อขยายช่องทางการนำเสนอสินค้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจเริ่มอ่อนตัวลง

โครงการอินเวนท์:

จากต้นปีถึงปัจจุบัน การลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพภายใต้โครงการอินเวนท์มีการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของมูลค่าการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะมีการลงทุนในบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีมูลค่าลงทุนเพิ่มอีก 2 บริษัท คือ บริษัท ด็อกเตอร์เอช แชด จำกัด เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยแม่ซึ่งคนไข้ให้ได้พบกับหมอที่เก่งที่สุดในโรคนั้นๆ รวมไปถึงพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการด้านการศึกษาสุขภาพด้านออนไลน์ต่างๆ และบริษัท นินจา โลจิสติกส์ พีทีอี จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซโลจิสติกส์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเครือข่ายครอบคลุมถึง 6 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม จึงทำให้ในปีนี้ อินเวนท์ลงทุนไปแล้ว 111 ล้านบาท และมูลค่าพอร์ตการลงทุนของอินเวนท์ภายใต้โครงการอินเวนท์เติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 1,011 ล้านบาท (ไม่รวมบริษัทที่ขายออกและตัดจำหน่าย) เพิ่มขึ้นจาก 728 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561

สำหรับทิศทางการลงทุนในอนาคตของโครงการอินเวนท์ อินเวนท์ยังคงมองหาการลงทุนธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่หรือการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมทั้งแสวงหาการลงทุนที่สามารถต่อยอดการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี 5G ได้ในอนาคต เช่น Artificial Intelligence (AI) Internet of Things (IoT) Blockchain Data Analytics เป็นต้น ภายใต้งบประมาณการลงทุนที่ 200 ล้านบาท นอกจากการลงทุนใหม่ๆ อินเวนท์ได้พิจารณาและหาโอกาสในการขายหุ้นที่ลงทุนไปแล้ว เพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรจากการลงทุนนั้น

ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท: สำหรับในช่วง 9 เดือนของปี 2562 อินเวนท์มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 9,398 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากไทยคมพอลีกจากผลกำไรเป็นขาดทุน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ที่ 253 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในปีนี้ อินเวนท์ยังคงประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าตอบแทนผู้บริหารที่ประมาณ 400 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายสำหรับการหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ

อัตราการจัดเงินปันผล: ปัจจุบันอินเวนท์มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือ ผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทที่เข้าลงทุน จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทด้วย

ทั้งนี้โปรดดูคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอไอเอส (ADVANC) และไทยคม (THCOM) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

เหตุการณ์สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่มอินเวนท์ได้เริ่มต้นปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นครั้งแรก มีผลให้นโยบายการบัญชีของกลุ่มอินเวนท์เปลี่ยนแปลงจากนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกลุ่มอินเวนท์เลือกรับผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นรายการปรับปรุงกำไรสะสมต้นปี 2562 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของอินเวนท์จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มเอไอเอส ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับไตรมาส 3/2562 ข้อที่ 3

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

สำหรับธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในไตรมาสที่ 3 เไอเอสและทีโอทีตกลงรับข้อพิพาทเกี่ยวกับเสาโทรคมนาคม โดยกลุ่มเอไอเอสตกลงให้บริการเสาโทรคมนาคมจากทีโอที และทีโอทีตกลงให้บริการพื้นที่และบริการบำรุงรักษาจากกลุ่มเอไอเอส เป็นระยะเวลา 10 ปี มีผลเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ข้อสัญญาทำให้เกิดค่าใช้จ่ายแบบสุทธิ (net cost) โดยประมาณ 200 ล้านบาทต่อเดือน เทียบกับ 300 ล้านบาทต่อเดือนก่อนการทำสัญญา (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 เไอเอสชำระค่าตอบแทน 300 ล้านบาทต่อเดือน ให้แก่ทีโอทีในการใช้เสาโทรคมนาคม โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ) โดยเอไอเอสมีการบันทึกกำไรจากทีโอทีจากการให้บริการพื้นที่และบริการบำรุงรักษาในงบการเงินภายใต้รายการ "ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพันธมิตรกับทีโอที" และบันทึกกำไรจากการให้บริการเสาโทรคมนาคมในรายการ "ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรกับทีโอที" เนื่องจากข้อตกลงมีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายทั้ง 9 เดือนจะถูกบันทึกในไตรมาส 3/2562 ชดเชยกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่จ่ายให้แก่ทีโอทีตามอัตราเดิมในช่วงครึ่งปีแรก

นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2562 เไอเอสได้ตกลงรับข้อพิพาทเกี่ยวกับอุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบ 2G กับทีโอที โดยกลุ่มเอไอเอส ตกลงชำระเงินให้แก่ทีโอทีตามที่ถูกรวมรวมดอกเบี้ยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 680 ล้านบาท โดยเอไอเอสได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายจากยอดดังกล่าวไว้ในงบการเงิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 เป็นจำนวน 559 ล้านบาท ดังนั้น เไอเอสจะมีรายการพิเศษที่บันทึกในค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 121 ล้านบาทในไตรมาส 3/2562 นอกจากนี้ กลุ่มเอไอเอสตกลงซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมในระบบ 2G จากทีโอที ในมูลค่า 244 ล้านบาท และยุติการเช่าตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 กลุ่มเอไอเอสชำระค่าเช่าในการใช้อุปกรณ์ในระบบ 2G อัตราเดือนละ 167 ล้านบาท)

ในไตรมาส 3/2562 การแข่งขันในตลาดระบบรายเดือน (Postpaid) ยังคงค่อนข้างทรงตัว ผู้ให้บริการได้หยุดการเสนอขายแพ็คเกจใช้งานไม่จำกัดด้วยความเร็วคงที่ (Fixed-Speed Unlimited) ให้กลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน ส่งผลให้การเพิ่มรายได้จากการใช้งานดาต้าของลูกค้าดีขึ้น สำหรับตลาดระบบเติมเงิน (Prepaid) สภาพการแข่งขันสูงขึ้นในไตรมาสนี้ โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ให้บริการทุกรายได้เสนอแพ็คเกจที่ดึงดูดลูกค้าในการใช้งานดาต้า เช่น แพ็คเกจเติมเงิน 200 บาทต่อเดือน ได้ปริมาณดาต้าที่มากถึง 100-200 กิกะไบต์ นอกจากนี้ แพ็คเกจดาต้าแบบใช้งานไม่จำกัดด้วยความเร็วคงที่ได้นำมาจำหน่ายอีกครั้งในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม แพ็คเกจเติมเงินเหล่านี้เสนอให้เฉพาะลูกค้ารายใหม่และจำกัดช่องทางการจัดจำหน่าย

ในไตรมาส 3/2562 จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจำนวนทั้งสิ้น 41.6 ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.2 เทียบกับปีก่อน และทรงตัวเทียบกับไตรมาสก่อน โดยการเติบโตส่วนใหญ่มาจากจำนวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับแนวโน้มลูกค้าในระบบเติมเงินย้ายงานไปใช้งานระบบรายเดือน ยังมีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน อัตราส่วนลูกค้ารายเดือนต่อลูกค้าทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 22 ส่งผลให้รายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เทียบกับปีก่อน และคงที่เทียบกับไตรมาสก่อน

สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและดิจิทัลเซอร์วิส ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ผู้ให้บริการยังคงเสนอส่วนลดครั้งราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการไหลออกของลูกค้าเก่า รวมถึงเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ แม้ว่าจะมีราคาในตลาดยังคงอยู่ในช่วง 500-600 บาท สำหรับความเร็วทั่วไปเช่น 100 เมกะบิตต่อวินาที แต่ปัจจุบันแพ็คเกจที่มีระดับความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาทีสามารถสมัครได้ในราคา 800-1,000 บาท

จำนวนลูกค้ารวมของธุรกิจเอไอเอส ไฟเบอร์ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เทียบกับปีก่อน และร้อยละ 9.5 เทียบกับไตรมาสก่อน และมีสัดส่วนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีการใช้งานแพ็คเกจที่รวมหลายบริการ (Fixed Mobile Convergence หรือ FMC) ร้อยละ 28 ของฐานลูกค้าไฟเบอร์ เป็นสาเหตุให้ ARPU ลดลง เนื่องจากมีการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้กับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

ธุรกิจดาวเทียม

วันที่ 20 กันยายน 2562 ไทยคมประกาศความร่วมมือกับ บริษัท รัสเซีย แซทเทลไลท์ คอมมิวนิเคชันส์ ("อาร์เอสซีซี") ผู้นำด้านดาวเทียมแห่งรัสเซีย ในการร่วมพัฒนาโครงข่ายโรมมิ่งเพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทางทะเล ความร่วมมือระหว่างไทยคมและอาร์เอสซีซีในครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาโครงข่ายโรมมิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่การให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทางทะเล โดยในส่วนของของไทยคม การโรมมิ่งจะปฏิบัติการบนแพลตฟอร์มบริการ "นาวา" ซึ่งจะช่วยเหลือศักยภาพในการให้บริการนาวาให้กว้างขึ้น

ณ สิ้นไตรมาส 3/2562 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5, 6, 7 และ 8 อยู่ที่ระดับร้อยละ 54 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 53 ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 สำหรับดาวเทียมบรรดแบนด์หรือดาวเทียมไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมที่ระดับร้อยละ 23 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 24 ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 เนื่องจากการลดระดับการใช้งานและการยุติการใช้บริการของลูกค้าบางราย

ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชันส์ จำกัด ("แอลทีซี") เปิดตัวเทคโนโลยี 5G เป็นครั้งแรก ในงานทดลองเปิดใช้ระบบ 5G ที่จัดขึ้น ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของแอลทีซี ในเมืองเวียงจันทน์ โดยแอลทีซีวางแผนที่จะขยายการให้บริการเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีและโซลูชันอื่น ๆ ที่ต้องเชื่อมต่อและใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้จำนวนมากพร้อม ๆ กัน โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/2562 แอลทีซี มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.43 ล้านราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นประมาณร้อยละ 56.3 ของตลาดรวม ลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 ที่ร้อยละ 56.5

ภาพรวมผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มอินทัช

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของแต่ละสายธุรกิจ (ล้านบาท)	ไตรมาส						สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน						
	3/2561		2/2562		3/2562		%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY		
ธุรกิจของบริษัท	(64)	-2%	(86)	-3%	(55)	-2%	-14%	-36%	(214)	-2%	(211)	-2%	-1%
ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ	2,738	101%	3,088	105%	3,465	103%	27%	12%	9,304	96%	9,548	104%	3%
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในตลาดต่างประเทศ	44	2%	(54)	-2%	(46)	-1%	-205%	-15%	599	6%	(112)	-1%	-119%
ธุรกิจอื่น	(13)	0%	(6)	0%	(15)	0%	15%	150%	(44)	0%	(32)	0%	-27%
การตัดรายการระหว่างกัน	-	0%	(1)	0%	(1)	0%	100%	0%	(1)	0%	-	0%	-100%
กำไรสุทธิรวม	2,705	100%	2,941	100%	3,348	100%	24%	14%	9,644	100%	9,193	100%	-5%
กำไรสุทธิรวมจากการดำเนินงานปกติ *	2,705	100%	2,941	100%	3,348	100%	24%	14%	9,181	95%	9,193	100%	0%

* ไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลฮ่องกง (ตามสัดส่วนการลงทุนของอินทัช) ในไตรมาส 1 ของปี 2561

กำไรสุทธิรวมของกลุ่มอินทัช ในไตรมาสนี้กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิรวม จำนวน 3,348 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และร้อยละ 24 จากไตรมาส 2/2562 และไตรมาส 3/2561 ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยกลุ่มเอไอเอส

กำไรสุทธิรวมสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อน แม้ว่าส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ส่วนแบ่งผลการดำเนินงานจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในตลาดต่างประเทศลดลง เนื่องจากในไตรมาส 1 ของปีก่อน มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว กำไรสุทธิรวมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ธุรกิจของบริษัท (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2561	2/2562	3/2562	%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY
ค่าใช้จ่าย	(87)	(97)	(75)	-14%	-23%	(258)	(253)	-2%
อื่น ๆ	23	11	20	-13%	82%	44	42	-5%
ค่าใช้จ่ายสุทธิ	(64)	(86)	(55)	-14%	-36%	(214)	(211)	-1%

ค่าใช้จ่ายสุทธิของอินทัช ลดลงร้อยละ 14 และร้อยละ 36 จากไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เนื่องจากในไตรมาส 2/2562 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษเกี่ยวกับต้นทุนบริการในอดีตจากการประมวลผลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่") ซึ่งกำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ธุรกิจโทรคมนาคม ไร้สายภายในประเทศ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2561	2/2562	3/2562	%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน กลุ่มเอไอเอส ตามวิธีส่วนได้เสีย	2,738	3,088	3,465	27%	12%	9,304	9,548	3%

ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส ในไตรมาส 3/2562 และงวดเก้าเดือนของปี 2562 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และงวดเก้าเดือนของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนลูกค้าและ ARPU ระบบรายเดือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการยกเลิกแพ็คเกจแบบใช้งานตามค่าไม่จำกัด ส่วนรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า ARPU ลดลงจากภาวะการแข่งขันในตลาด สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย 4G และการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจากการขยายโครงข่าย 4G และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงค่าตัดจำหน่ายในอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ แม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายในการเป็นพันธมิตรกับทีโอทีลดลงจากการลงนามระงับข้อพิพาทระหว่างกัน ในไตรมาสนี้ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานจากการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เมื่อไตรมาส 2/2562

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2562 ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอสเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและการให้บริการ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการตกลงเป็นพันธมิตรกับทีโอที โดยมีการบันทึกรายได้ค่าบริการพื้นที่และบริการบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 2562 และการลดลงของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายการตลาดในการทำแคมเปญส่งเสริมทางการตลาด และการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน เนื่องจากในไตรมาส 2/2562 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ รวมถึงในไตรมาสนี้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายจากการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับอุปกรณ์ 2G กับทีโอที สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ส่วนใหญ่เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย 4G และการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจากการขยายโครงข่าย 4G และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายในการเป็นพันธมิตรกับทีโอทีลดลงจากการลงนามระงับข้อพิพาทระหว่างกัน ในไตรมาสนี้ก็ตาม

ธุรกิจดาวเทียมและ ธุรกิจในประเทศ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2561	2/2562	3/2562	%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,504	1,217	1,189	-21%	-2%	4,727	3,708	-22%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(802)	(750)	(743)	-7%	-1%	(2,523)	(2,266)	-10%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(226)	(175)	(182)	-19%	4%	(688)	(545)	-21%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(274)	(298)	(309)	13%	4%	(1,080)	(851)	-21%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล	-	-	-	n/a	n/a	1,950	-	-100%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	28	(13)	1	-96%	-108%	113	(17)	-115%
รายได้อื่น	45	110	98	118%	-11%	138	261	89%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(36)	(55)	(18)	-50%	67%	14	(89)	-736%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(134)	(170)	(148)	10%	-13%	(413)	(478)	16%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	105	(134)	(112)	-207%	16%	2,238	(277)	-112%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของกลุ่มอินทัช	44	(54)	(46)	-205%	15%	599	(112)	-119%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติของกลุ่มอินทัช *	44	(54)	(46)	-205%	15%	136	(112)	-182%

* ไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลหลังภาษี (ตามสัดส่วนการลงทุนของอินทัช) ในไตรมาส 1 ของปี 2561

กำไร(ขาดทุน)สุทธิของกลุ่มไทยคม ในไตรมาส 3/2562 และสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 112 ล้านบาท และ 277 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีขาดทุนสุทธิลดลงร้อยละ 16 จากไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่ไตรมาส 3/2561 และงวดเก้าเดือนของปี 2561 มีกำไรสุทธิ จำนวน 105 ล้านบาท และ 2,238 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2561 หากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล จำนวน 1,950 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2561 และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3/2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของ**รายได้จากการขายและการให้บริการ** ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเซ็นสัญญาให้บริการระยะยาวแก่ลูกค้าหลักในประเทศไทย ซึ่งมีการให้ส่วนลดจากสัญญาเดิม รวมถึงอัตราการใช้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ลดลง และมี**ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า**ลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าและการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว สุทธิกับ**ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ**ที่ลดลงตามการลดลงของรายได้ และการลดลงของต้นทุนค่าตัดจำหน่าย โดย**ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร**สำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจดาวเทียม การลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงในไตรมาส 1/2561 มีการบันทึกค่าเสียหายจากความชำรุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศออสเตรเลียตามคำตัดสินของศาลอุทธรณ์

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2562 ขาดทุนสุทธิของกลุ่มไทยคมในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของ**ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** เนื่องจากในไตรมาส 2/2562 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ รวมถึงการลดลงของ**ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีเงินได้**จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

จากผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิของกลุ่มไทยคม เป็นผลให้ในไตรมาส 3/2562 ส่วนแบ่งผลขาดทุนของกลุ่มอินทัชจากกลุ่มไทยคม มีจำนวน 46 ล้านบาท ขณะที่ ไตรมาส 3/2561 มีส่วนแบ่งผลกำไร จำนวน 44 ล้านบาท และไตรมาส 2/2562 มีส่วนแบ่งผลขาดทุน จำนวน 54 ล้านบาท โดยงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีส่วนแบ่งผลขาดทุน จำนวน 112 ล้านบาท ลดลงจากงวดเก้าเดือนของปี 2561 ที่มีส่วนแบ่งกำไรจำนวน 599 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลในไตรมาส 1/2561 แล้ว จะมีส่วนแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานปกติในงวดเก้าเดือนของปี 2561 จำนวน 136 ล้านบาท

ธุรกิจอื่น (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2561	2/2562	3/2562	%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY
รายได้จากการให้บริการ	35	38	35	0%	-8%	110	107	-3%
ต้นทุนการให้บริการ	(31)	(37)	(29)	-6%	-22%	(93)	(97)	4%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(7)	(6)	(5)	-29%	-17%	(16)	(16)	0%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน	(14)	(5)	(20)	43%	300%	(58)	(37)	-36%
รายได้อื่น	7	7	8	14%	14%	24	21	-13%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1)	(1)	(2)	100%	100%	(5)	(5)	0%
ขาดทุนสุทธิ	(11)	(4)	(13)	18%	225%	(38)	(27)	-29%
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของกลุ่มอินทัช	(13)	(6)	(15)	15%	150%	(44)	(32)	-27%

ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และธุรกิจภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ต โดยขาดทุนสุทธิส่วนใหญ่เป็นส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันไฮ ซ็อบบิ่ง และธุรกิจภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ไฮ ซ็อบบิ่ง มีผลการดำเนินงานของที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

สรุปฐานะการเงิน
ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,072	6%	5,521	11%	2,449	80%
เงินลงทุนชั่วคราว	7,141	14%	5,710	11%	(1,431)	-20%
ลูกหนี้การค้า	1,556	3%	1,682	3%	126	8%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	486	1%	671	1%	185	38%
สินค้าคงเหลือ	122	0%	127	0%	5	4%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	524	1%	747	1%	223	43%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,457	3%	1,144	2%	(313)	-21%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	25,761	52%	27,201	53%	1,440	6%
อาคารและอุปกรณ์	4,876	10%	4,496	9%	(380)	-8%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	3,007	6%	2,098	4%	(909)	-30%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,954	4%	1,620	3%	(334)	-17%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	53	0%	-	0%	(53)	-100%
รวมสินทรัพย์	50,009	100%	51,017	100%	1,008	2%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,652	5%	2,616	5%	(36)	-1%
ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890	6%	2,890	6%	-	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,463	3%	1,484	3%	21	1%
เงินกู้ยืมระยะยาว	4,306	9%	3,791	7%	(515)	-12%
หนี้สินอื่น	757	2%	799	2%	42	6%
รวมหนี้สิน	12,068	24%	11,580	23%	(488)	-4%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	37,941	76%	39,437	77%	1,496	4%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	50,009	100%	51,017	100%	1,008	2%

สินทรัพย์ของกลุ่มอินทัช เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 และการสำรองเงินไว้เพื่อเตรียมจ่ายชำระคืนหุ้นของธุรกิจดาวเทียม ชุดที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2562 สหกับการลดลงของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ จากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในงวดเก้าเดือนของปี 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มอินทัช หนี้สินลดลงร้อยละ 4 จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมของธุรกิจดาวเทียม ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากสิ้นปี 2561 จากผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 ของกลุ่มอินทัช สหกับการจ่ายเงินปันผล

สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาส 3/2562 กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.1 เท่า ลดลงจาก 2.7 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากหุ้นของธุรกิจดาวเทียม โดยกลุ่มอินทัชมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ กระแสเงินสดรวมของกลุ่มอินทัชในไตรมาส 3/2562 เพิ่มขึ้น 2,396 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และการจัดประเภทเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ) จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน เงินปันผลรับ และลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว สหกับการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยของธุรกิจดาวเทียม และเงินปันผลจ่าย

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มอินทัช โดย ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2561 โดยได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเหมาะสม

สินค้าคงเหลือของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2561 โดยกลุ่มอินทัชได้มีการประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อสินค้าสามัญและเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ความสามารถในการทำกำไรและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มอินทัช ในงวดเก้าเดือนของปี 2562 กลุ่มอินทัชมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 67.5 เพิ่มขึ้นจากงวดเก้าเดือนของปี 2561 แต่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ร้อยละ 29.1 ลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 1/2561 กลุ่มอินทัชรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล

ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 0.4 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นไตรมาส 3/2561 ทั้งนี้ กลุ่มอินทัชมีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับภาระผูกพันและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล เรื่อง ภาระผูกพัน หนังสือคำประกันจากธนาคาร รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัช

การสอบทานของผู้สอบบัญชี

ข้อสรุปรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชี เป็นดังนี้

"ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง "การรายงานทางการเงินระหว่างกาล" ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า"

ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินเฉพาะของอินทัช	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว	1,913	6%	2,512	7%	599	31%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	29,764	94%	31,121	92%	1,357	5%
สินทรัพย์อื่น	103	0%	112	0%	9	9%
รวมสินทรัพย์	31,780	100%	33,745	100%	1,965	6%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินอื่น	131	0%	415	1%	284	217%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	31,649	100%	33,330	99%	1,681	5%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31,780	100%	33,745	100%	1,965	6%

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2561	2/2562	3/2562	%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน								
บริษัทย่อย	35	(65)	(55)	-257%	-15%	571	(136)	-124%
บริษัทร่วม	2,733	3,090	3,456	26%	12%	9,280	9,534	3%
รายได้อื่น	24	12	21	-13%	75%	46	45	-2%
รวมรายได้	2,792	3,037	3,422	23%	13%	9,897	9,443	-5%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(72)	(81)	(59)	-18%	-27%	(213)	(203)	-5%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(15)	(16)	(16)	7%	0%	(45)	(50)	11%
รวมค่าใช้จ่าย	(87)	(97)	(75)	-14%	-23%	(258)	(253)	-2%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	2,705	2,940	3,347	24%	14%	9,639	9,190	-5%
ต้นทุนทางการเงิน	(1)	(1)	(1)	0%	0%	(2)	(3)	50%
กำไรสุทธิ	2,704	2,939	3,346	24%	14%	9,637	9,187	-5%

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	3/2561	2/2562	3/2562	%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,537	1,253	1,222	-20%	-2%	4,831	3,810	-21%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	19	(20)	(10)	-153%	-50%	79	(40)	-151%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,733	3,090	3,456	26%	12%	9,280	9,534	3%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล	-	-	-	n/a	n/a	1,635	-	-100%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	-	-	n/a	n/a	14	-	-100%
รายได้อื่น	72	128	114	58%	-11%	203	312	54%
รายได้รวม	4,361	4,451	4,782	10%	7%	16,042	13,616	-15%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(833)	(787)	(772)	-7%	-2%	(2,616)	(2,363)	-10%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(226)	(175)	(182)	-19%	4%	(688)	(545)	-21%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(17)	(15)	(10)	-41%	-33%	(94)	(40)	-57%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(318)	(354)	(336)	6%	-5%	(1,163)	(969)	-17%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(36)	(55)	(18)	-50%	-67%	-	(89)	100%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(30)	(30)	(33)	10%	10%	(91)	(96)	5%
รวมค่าใช้จ่าย	(1,460)	(1,416)	(1,351)	-7%	-5%	(4,652)	(4,102)	-12%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,901	3,035	3,431	18%	13%	11,390	9,514	-16%
ต้นทุนทางการเงิน	(82)	(83)	(78)	-5%	-6%	(251)	(245)	-2%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,819	2,952	3,353	19%	14%	11,139	9,269	-17%
รายได้ภาษีเงินได้	(51)	(89)	(69)	35%	-22%	(165)	(236)	43%
กำไรสุทธิ	2,768	2,863	3,284	19%	15%	10,974	9,033	-18%
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,705	2,941	3,348	24%	14%	9,644	9,193	-5%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	63	(78)	(64)	-202%	-18%	1,330	(160)	-112%
กำไรสุทธิ	2,768	2,863	3,284	19%	15%	10,974	9,033	-18%

แหล่งที่มาและการใช้ไปของกระแสเงินสดรวม *		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562		ล้านบาท
แหล่งที่มาของกระแสเงินสดรวม		การใช้ไปของกระแสเงินสดรวม		
รับเงินปันผล	8,515	เงินปันผลจ่าย		8,080
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	1,239	จ่ายเงินกู้ยืม		536
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง	1,449	เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาว		22
ลูกหนี้ เงินทดรองจ่าย และ		ซื้อสินทรัพย์ถาวร		40
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	26	จ่ายดอกเบี้ย		223
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน	64			
ขายสินทรัพย์ถาวร	4			
		กระแสเงินสดรวมเพิ่มขึ้น		2,396
รวม	11,297			11,297

* กระแสเงินสดรวม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและการจัดประเภทรายการที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		
	2561	2562	เปลี่ยนแปลง
อัตรากำไรสุทธิ (%)	60.1	67.5	7.4
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.7	2.1	(0.6)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (%)	33.4	29.1	(4.3)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	19.3	18.2	(1.1)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.4	0.4	(0.1)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.2	0.2	(0.0)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	3.01	2.87	(0.14)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	9.02	10.12	1.10

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยอิงจากข้อมูลในอดีต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่าจะ" "ตั้งใจว่า" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนที่" หรือ คำใด ๆ ที่มีความหมายทำนองเดียวกัน เป็นต้น แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะอิงจากข้อมูลพื้นฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้ผลงาน ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้องของระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้